

ธนาคารธนชาต จับมือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มอบสิทธิพิเศษบริการทางการเงินให้แก่สมาชิก

ธนาคารธนชาต ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลงนามในบันทึกข้อตกลง มอบสิทธิพิเศษทางการเงินให้แก่สมาชิก กบข. โดยธนาคารธนชาต จะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย เสนอเป็นบริการพิเศษแก่สมาชิก กบข. กว่า 1.2 ล้านรายทั่วประเทศ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าราคาตลาด

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในครั้งนี้ เนื่องจากธนาคารฯ เห็นว่า ข้าราชการเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเครดิตทางการเงินที่ดี ธนาคารธนชาตรู้สึกยินดีที่มีโอกาสในการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกของ กบข. ซึ่งมีกว่า 1.2 ล้านรายทั่วประเทศ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้พัฒนาขึ้นมา มอบเป็นสวัสดิการแก่กลุ่มข้าราชการเพื่อช่วยลดภาระการเงินในกรณีที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยบริการทางการเงินที่ธนาคารฯ พัฒนาขึ้นมา สำหรับสมาชิก กบข. ครั้งนี้ มีข้อเสนอที่ดีกว่าราคาตลาดทั่วไปทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และเป็นการผูกสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ

“ธนาคารธนชาต เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจร การร่วมมือกับ กบข. ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะมีโอกาสในการขยายความร่วมมือเพื่อนำบริการทางการเงินที่ครบวงจรและหลากหลาย ทั้งด้านเงินฝาก สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ การลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในหน่วยลงทุน และประกันชีวิต ของกลุ่มธนชาต ไปนำเสนอแก่สมาชิกของ กบข. ในโอกาสต่อไป และหวังว่าบริการทางการเงินของธนาคารฯ จะมีส่วนเข้าไปเติมเต็มความต้องการทางการเงินของสมาชิก กบข. ได้เป็นอย่างดี” นายสมเจตน์ กล่าว

ทางด้านนางสาวโสภณวดี เลิศมนัสชัย เลขานุการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า “นโยบายการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก กบข. นั้น เน้นช่วยเหลือสมาชิกใน 3 ด้าน ได้แก่ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสุข ให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศกว่า 1.2 ล้านคน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่สมาชิกเรียกร้องกันมาก และที่น่ายินดีก็คือการได้รับความร่วมมือจัดสวัสดิการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากธนาคารธนชาต ซึ่งต้องยอมรับวันนี้ ธนชาตเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ระดับประเทศ และข้อเสนอที่ทางธนชาตมอบให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ ก็ถือว่าพิเศษสุดจริง ๆ เชื่อว่าสวัสดิการนี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก กบข. ได้อย่างแท้จริง”

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลิตภัณฑ์ทางการเงินพร้อมสิทธิพิเศษที่ธนาคารธนชาต นำไปเสนอสมาชิก กบข. ประกอบด้วย **สินเชื่อรถยนต์ใหม่** อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.45% ต่อปี ไม่ต้องมีเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน **สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง** ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราปกติ วงเงินอนุมัติ 100% ของราคากลาง ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน **สินเชื่อรถแลกเงิน** อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน วงเงินอนุมัติ 100% ของราคากลาง ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน **สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่** อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท **ประกันภัยรถยนต์ชนชาติ 2+** ค่าเบี้ยเพียง 7,199 บาทคุ้มครองกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้รถ ไม่ต้องตรวจสภาพ

รถยนต์ก่อนทำประกัน **ประกันภัยพิทักษ์รักบ้าน Happy Home** เบี้ยประกันเริ่มต้น 800 บาทต่อปี วงเงินประกันสูงสุดถึง 3 ล้านบาท **ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA** เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,050 บาทต่อปี ชดเชยรายได้สูงถึง 1,000 บาทต่อวัน”

ทั้งนี้ สมาชิก กบข.ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ธนชาติ โทร.1770 และธนาคารธนชาติทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6 ในวันและเวลาทำการ

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1.16 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารประมาณ 450,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก นิตยาภรณ์ บัวนาค โทร. 02 636 1000 ต่อ 256

Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th